



บันทึกข้อความ

กองกิจการนักศึกษา
เลขรับ 2198
วันที่ 4 ต.ค. 2560
เวลา 15.04 น.

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ ๔๘๗๔๖

ที่ ศธ ๐๕๑๔.๑.๖๓/ว.๘๔๗

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์แจ้งกิจกรรมภายในคณะหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ในรายการ “KKU Live”

เรียน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ตามที่ ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตรายการ KKU Live เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะแบ่งออกเป็น ๓ ช่วงคือ ช่วงข่าวหน้า ๑ เป็นการนำเสนอประเด็นเด่นสรุปข่าว เหตุการณ์ที่น่าสนใจ ความบันเทิง ข่าวสาร และสาระ จากข่าวหน้าหนึ่งในเว็บไซต์ของแต่ละสัปดาห์ในรูปแบบที่เป็นกันเอง ช่วงที่ ๒ KKU Update เป็นการอัปเดตกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือกิจกรรมของนักศึกษา โดยจะมีแขกรับเชิญที่จะมาเล่าถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของงาน และเชิญชวนเข้าร่วมงาน ช่วงที่ ๓ ช่วง KKU on sale เป็นการนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตขึ้น การร่วมกับรัฐวิสาหกิจชุมชน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยจะนำสินค้ามาเสนอสาธิตวิธีการใช้ และช่องทางการจำหน่าย โดยรายการ “KKU LIVE” ทำการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ทางแฟนเพจ KKU Channel LIVE และทางแฟนเพจ Khonkean University นั้น

ในการนี้ กองสื่อสารองค์กร จึงใคร่ขอความร่วมมือในการแจ้งกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ภายในคณะหน่วยงานของท่าน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดกิจกรรมเพื่อดำเนินการเผยแพร่ใน “รายการ KKU LIVE” ในช่วง “KKU Update” ทั้งนี้มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ คำดี เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘-๓๖๒๓๕๖๓ ภายใน ๔๘๗๔๗ อีเมล porntip@kku.ac.th เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รับ ผอ.คณะผู้บริหาร
เพื่อ 1103/รับ 11.2: รวบรวม
เสร็จ 12/10

(นายชุมพร พารา)

(นางปภากร คลประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

โครงสร้างรายการ KKU LIVE

เวลาในการออกอากาศ 1 ชั่วโมง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-10.00 น.

ช่วงที่	รายละเอียด	พิธีกร/ผู้ดูแล	แขกรับเชิญ
ไตเติ้ลรายการ (เปิดวนจนกว่าจะมีคนเข้ามาชม)			
ช่วงที่ 1 ช่วง ข่าวหน้า 1	รายการวาไรตี้ พูดคุยสบายๆ คือการนำเสนอหยิบยกเอาประเด็นเด่น สรุปรายข่าวหน้าหนึ่ง จากข่าวหน้าหนึ่งของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในรอบสัปดาห์ มาพูดคุยในรายการ เหตุการณ์ที่น่าสนใจ ความบันเทิง ข่าวสาร หรือสาระมาพูดคุย ในรูปแบบสบายๆเป็นกันเอง (ใช้เวลา 20 นาที)	อภิสิทธิ์/พรทิพย์	มีแขกรับเชิญ
โฆษณา หรือสปอตตรณรงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น			
ช่วงที่ 2 ช่วง KKU Update	รูปแบบรายการ talk จะเป็นการอัปเดตกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือกิจกรรมของนักศึกษา โดยจะมีแขกรับเชิญที่จะมาเล่าถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของงานและเชิญชวนให้ร่วมงานในรูปแบบที่เป็นกันเอง รวมไปถึงการได้รับรางวัลต่าง ๆ ของบุคลากรและนักศึกษาด้วย (ใช้เวลา 30)	อภิสิทธิ์/พรทิพย์	มีแขกรับเชิญ
โฆษณา หรือสปอตตรณรงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น			
ช่วงที่ 3 ช่วง KKU on sale	รูปแบบการนำเสนอสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเองหรือร่วมกับรัฐวิสาหกิจชุมชน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาให้กับชุมชนค่อนข้างมาก ในช่วงนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้าเหล่านั้นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการนำสินค้ามาแนะนำ และสาธิตวิธีการใช้ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ช่องทางการสั่งซื้ออีกด้วย (ใช้เวลา 10 นาที)	อภิสิทธิ์/พรทิพย์	มีแขกรับเชิญ
ไตเติ้ลรายการ			